
 

126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 591  —  374. mál.

Fyrirspurn

til dómsmálaráðherra um einbreiðar brýr.

Frá Katrínu Fjeldsted.

Hefur dómsmálaráðuneytið kannað þann valkost að koma umferðarmerkjum (biðskyldu
eða stöðvunarskyldu) fyrir til bráðabirgða við einbreiðar brýr á landinu til að tryggja að um-
ferðarréttur sé skýr og draga þar með úr slysahættu?


